

ฟันงานพิสูจน์กัน ฟันศรัทธาพิสูจน์ตัว



เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า โศกณะรัฐมนตรี “ประยุทธ์ 2” โฟนอลรอบสูดท้ายที่แต่ละพรรคส่งเข้าประกวดถูกส่งถึงมือ “บิกตู” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รอลุ้นระทึกใครจะถูกเขี่ยตกขอบเวทีก่อนสวมมงกุฎรัฐมนตรีหรือไม่

หลังจากก่อนหน้านี้ระหว่างจัดโศกณะมีสารพัดการปล่อยข่าวลือข่าวลวง ทั้งหวังเตะตัดขา หยั่งเชิงหรือคนที่ได้รับทามทามจริง กลายเป็น โศ ครม.รายวัน พริบตาเดียวโศเปลี่ยนแปลงจะทุกวัน บวกกับข่าวตักกันแย่งเก้าอี้รัฐมนตรี เหมือนแต่เพียงขึ้นเรือกันก็ขัดแย้งกันตั้งแต่ยังไม่ทันได้เริ่มแจว ซึ่งสารพัดเรื่องวุ่น ๆ ก่อนหน้านี้ล้วนทำลายภาพลักษณ์นักการเมือง ทำให้หลายคนเสื่อมศรัทธา เพราะคิดว่าทุกข่าวลือหากไม่มีมูลหมกก็ไม่ขี้

นอกจากนี้แม้รายชื่อคณะรัฐมนตรีตามสัดส่วนของแต่ละพรรคจะลงตัว และส่งถึงมือ “บิกตู” แล้วก็ตาม ยังมีวายุเจอเรื่องวุ่น ต้องเจอกับกระแสตราม่าเรื่องคุณสมบัติของว่าที่รัฐมนตรีบางคนของบางพรรคที่คนยังติดยาผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นจึงเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมอย่างไรก็ตามคงต้องติดตามกันว่า รายชื่อที่แต่ละพรรคส่งไปแล้วนั้น สุดท้ายแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลและกระทรวงหรือไม่ เพราะทุกพรรคได้มอบสิทธิให้ “บิกตู” เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม และตัดสินใจในขั้นสุดท้ายด้วยตนเอง ทั้งนี้หลังจากทุกอย่างเป็นที่ชัดเจนแล้ว ก้าวต่อไปบรรดา รัฐมนตรีป้ายแดงต้องทำ คือ เร่งฟื้นศรัทธาทำลายข้อกังขาของตัวเอง ด้วยการเร่งทำงานที่มีสารพัดปัญหาจอร์อให้แก้ไข โดยเฉพาะปัญหาราคาพืชผลเกษตรตกต่ำและปัญหาปากท้อง



พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

สอดคล้องกับเสียงของประชาชนที่สะท้อนผ่านกรุงเทพโพลศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ระบุว่าประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 85.6 เห็นว่ารัฐบาลใหม่จากการผสมกว่า 19 พรรคการเมือง จะมีเสถียรภาพและความมั่นคงค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ขณะที่สิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 59.6 อยากให้รัฐบาลใหม่เร่งเดินหน้า คือ

การช่วยเหลือผู้ยากจน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ผลสำรวจความคิดเห็นดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่ประชาชนกังวลและความคาดหวังจากรัฐบาลใหม่ ดังนั้นเรียกได้ว่าเมื่อเข้ามา

แทบจะไม่มีช่วงเวลาอันนี้มู แต่ต้องเร่งเดินหน้านโยบายที่เกยสัญญาไว้ทันที สิ่งเหล่านี้หากทำได้นอกจากได้พิสูจน์ตัวและพิสูจน์ฝีมือแล้ว

ยังเป็นการถนอมตัวตนเองเหมาะสมกับเก้าอี้ที่ได้รับอีกด้วย กลบเสียงวิพากษ์วิจารณ์ลงไปได้แน่นอน

ขณะที่ “บิกตู” ในฐานะผู้นำทัพ คงต้องรับศึกหนักกว่าใคร ๆ โดยเฉพาะสิ่งที่ท้าทายคือ การสร้างเอกภาพในพรรคตนเอง ตลอดจนบริหารผลประโยชน์ภายในพรรคร่วมรัฐบาล ต้องต่อสู้กับเกมการเมืองแบบที่ไม่เคยเจอมาตลอด 5 ปี นอกจากต้องบริหารรัฐบาลผสมที่มีพรรคร่วมถึง 19 พรรคแล้วไปพร้อมกับการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ยังมีสารพัดปัญหารอให้แก้ไข โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่เจออุปสรรคทั้งจากภายนอกและภายในแล้ว

อีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันคือ เรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่ก่อนหน้านี้ถูกกดเอาไว้ แต่พอหลังการเลือกตั้งแล้วหลายอย่างเหมือนปะทุขึ้นมาอีกครั้ง เช่นเรื่องดูเหมือนไม่น่าจะเป็นเรื่องเหตุพานไหว้ครุ ซึ่งเหมือนเป็นการตอกย้ำว่า มันคือประชาธิปไตยครึ่งใบหรืออย่างไร ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ “บิกตู” และ ครม.ชุดใหม่ ต้องเร่งฟื้นฟูงานที่ค้างค้ำ ไปพร้อม ๆ กับฟื้นฟูศรัทธาของประชาชน.